



ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๓๓๕๙

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมควบคุมโรคว่า ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้เพิ่มบริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในประชาชนทั่วไปที่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยสามารถตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี ด้วย HBsAg ในประชากรทุกคนที่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๓๕ จำนวน ๑ ครั้งตลอดชีวิต และการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ ซี ด้วย Anti-HCV ในประชากรทุกคนที่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๓๕ จำนวน ๑ ครั้งตลอดชีวิต และในประชากรกลุ่มเสี่ยง ๕ กลุ่ม ได้แก่ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย บุคลากรสาธารณสุข และผู้ต้องขัง ได้รับสิทธิตรวจคัดกรองซ้ำทุก ๑ ปี เข้าเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีประกาศให้หน่วยบริการมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเมื่อให้บริการคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบี และ ซี แก่กลุ่มเป้าหมาย มีผลย้อนหลังตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ในการนี้ จึงขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนและประสานงานในห้วงการปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยสนับสนุนในแต่ละพื้นที่ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑. สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบี และ ซี ตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ประสานหน่วยบริการในเครือข่าย เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข และหน่วยบริการสาธารณสุขอื่น ๆ ในสังกัด ให้บริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี และ ซี ในประชากรกลุ่มเป้าหมายตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. วางระบบการประสานการส่งต่อผู้ได้รับการตรวจคัดกรอง เข้าสู่การรักษาในโรงพยาบาล โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการดำเนินงานตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาตามสิทธิประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. ร่วมสนับสนุนทรัพยากรและบูรณาการการดำเนินงานในการจัดบริการตรวจคัดกรองร่วมกับหน่วยบริการในเครือข่าย

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

/กรมส่งเสริม ...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึ่งขอความร่วมมือจังหวัดประสานงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมดำเนินงานตามนโยบายการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบี และ ซี ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๔๐ ๓๒๑๖ และดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ <https://bit.ly/3rgECx2> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๕ กันยายน ๒๕๖๖



กองสาธารณสุขท้องถิ่น
กลุ่มงานป้องกันโรค
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๗
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นางสาวรัตนภรณ์ สองแก้ว /นายจักรพงษ์ สุขใส